



แผนกลยุทธ์
พ.ศ.2556 – 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารบัญ

	หน้า
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน และภายนอก (SWOT)	1
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ บัณฑิตที่พึงประสงค์ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย	9
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ (รวมกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายสภาฯ 6 ด้าน เป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์)	11
4. กิจกรรม / โครงการรายปี (พ.ศ. 2556 - 2559)	18

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน และภายนอก (SWOT)

1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<p><u>ด้านอาจารย์ผู้สอน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศส่งผลต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ มาตรการในการสร้างแรงจูงใจยังไม่สามารถดึงดูดบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์วิชาชีพสูงเข้าสู่องค์กรได้ งบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่ใช้ในการจ้างบุคลากร ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนน้อยลง 	<p><u>ด้านอาจารย์ผู้สอน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> อาจารย์มีจรรยาบรรณความเป็นครู มีความผูกพัน มีความตั้งใจดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ คณาจารย์ส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านวิชาการสูง และมีความรู้หลากหลายสาขาวิชา
<p><u>ด้านนักศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> คุณภาพของนักศึกษาใหม่ซึ่งเป็นตัวบ่อนยังอยู่ในระดับกลาง และค่อนข้างต่ำ นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศน้อย นักศึกษาใหม่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่จะศึกษาน้อย นักศึกษาส่วนมากขาดความใฝ่รู้ 	<p><u>ด้านนักศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
<p><u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยังมีน้อย นักศึกษามีความสนใจในการสืบค้นข้อมูล และการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางวิชาการน้อย 	<p><u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลายมากขึ้น
<p><u>ด้านหลักสูตร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดทำกรอบมาตรฐาน TQF ของ สกอ. ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 	<p><u>ด้านหลักสูตร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรได้เน้นการปฏิบัติจริง หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในการพัฒนาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<p>ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ให้ความสำคัญในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนน้อย 2. งานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนยังมีน้อย 3. อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสนับสนุนมาก ทำให้มีเวลาในการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และบริการชุมชน น้อย 	<p>ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางด้านวิจัย ทำให้มีศักยภาพในการนำงานวิจัยดังกล่าวมาพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต
<p>ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำเลที่ตั้งคณะฯ ยังไม่ดึงดูดใจนักศึกษาใหม่ให้เข้ามาศึกษา 2. สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอ 3. บรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 4. เอกสารและตำราเรียนที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 	<p>ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. มีการใช้ทรัพยากรทางด้านจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
<p>ด้านเครือข่ายความร่วมมือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานประกอบการ หรือสถานที่ออกปฏิบัติงานฝึกงานรองรับนักศึกษาได้จำกัด 	<p>ด้านเครือข่ายความร่วมมือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีมาตรการในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. เศรษฐกิจทางภาคใต้ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสในการส่งเสริมการศึกษา 2. ค่านิยมของคนท้องถิ่นภาคใต้ สนับสนุน และเห็นคุณค่าของการศึกษา 3. มีทรัพยากร และสถานประกอบการในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียน 4. มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 5. มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการจัดหางาน 6. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มีความต้องการบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 7. การประกาศตัวของกลุ่มอาเซียนทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพของนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาายังอยู่ในระดับกลาง และค่อนข้างต่ำ 2. อัตราส่วนของอาจารย์อัตราจ้างมีสูงขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 3. แนวโน้มการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐลดลง 4. กฎเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพบางสาขาเป็นปัญหาในการเปิดหลักสูตรใหม่ 5. นโยบายของรัฐบาล มีผลให้เกิดการแข่งขันในการเรียนรู้สูง 6. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. ขาดความเสถียรของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<ol style="list-style-type: none">1. นักศึกษามีทักษะทางสังคม จิตสาธารณะและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรน้อย2. หอพักนักศึกษามีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่จะรองรับนักศึกษา ไม่เพียงพอและสาธารณูปโภคไม่เหมาะสม3. การสนับสนุนกิจกรรมชมรมนักศึกษายังมีน้อย4. กิจกรรมนอกหลักสูตรไม่มีปฏิทินกิจกรรมที่ชัดเจน5. ระบบการบริหารจัดการองค์การนักศึกษายังไม่มีความเข้มแข็ง6. ขาดระบบการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ	<ol style="list-style-type: none">1. นักศึกษามีความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง2. มีนโยบายในการจัดชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์3. มีกิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่นักศึกษา
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. มีเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมครบทุกด้าน2. มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	<ol style="list-style-type: none">1. สถานการณ์สังคมปัจจุบัน มีปัญหาด้านสารเสพติด

3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<ol style="list-style-type: none"> 1. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. สัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. : รศ. : ศ. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 4. บุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ แต่จำเป็นต้องสอนเนื่องจากในสายวิชาไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนั้นรองรับ 5. บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานสอนและงานมอบหมายอื่นมาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระงานได้ครบทุกด้าน เช่น งานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการ 6. บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัย 7. บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 8. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการขาดความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. การจัดการฐานข้อมูลและการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนขาดประสิทธิภาพ 10. ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของบุคลากรในด้านการบริหารงานคณะฯ ทำให้การทำงานขาดเอกภาพ ส่งผลต่อการพัฒนางานด้านวิชาการและโครงสร้างพื้นฐานหย่อนประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิอยู่ในวัยทำงานเอื้อต่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานที่มีคุณภาพ 3. คณะฯ ให้โอกาสและสนับสนุนงบประมาณแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาตนเอง
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ระบุให้เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะด้านภาษา และความรอบรู้ด้านภาษา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจำกัดกำลังคนภาครัฐ ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานคณะฯ 2. สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ห่างไกล ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า การคมนาคม ส่งผลให้บุคลากรมีค่าใช้จ่ายในการทำงานสูง

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>3. มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 67 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย การพัฒนาเศรษฐกิจและการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศ ทำให้เกิดความต้องการ</p> <p>บุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพสูง โดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>4. สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัย</p>	

4. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และบริการชุมชน

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และทักษะในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2. นักวิจัยบางส่วนขาดจรรยาบรรณการวิจัย 3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพยังมีน้อย 4. การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 5. จำนวนงานวิจัย และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำมีสัดส่วนน้อย 6. การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกในบางสาขายังมี 7. นักวิจัยรุ่นใหม่หรือนักวิจัยบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 8. โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำวิจัย ยังไม่ทันสมัย และเพียงพอ 9. ขาดระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 10. การบริการชุมชน ไม่ได้เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 11. การบริการวิชาการขาดการสร้าง ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 12. ขาดฐานข้อมูลด้านงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 13. ขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการบูรณาการงานวิจัย 14. จำนวนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ให้คำปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่ยังไม่เพียงพอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรและนักวิจัย มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา สามารถพัฒนางานวิจัยและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 2. มหาวิทยาลัยมีระบบกลางสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย 3. คณาจารย์และนักวิจัยส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นต่อการทำงานวิจัย 4. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านงานวิจัย
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. รัฐส่งเสริมให้ม้งานวิจัย และพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นส่วนกระตุ้น และเปิดโอกาสสร้างงานวิจัยมากขึ้น 3. มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกหลายแหล่ง และ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ของแหล่งทุนภายนอกมีเงื่อนไขที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างสำหรับบุคลากรและนักวิจัย 2. ภาระงานสอนและภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป 3. การเบิก-จ่ายงบประมาณจากแหล่งทุนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

5. นโยบายด้านการพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<ol style="list-style-type: none"> 1. ยังไม่มีศูนย์วัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2. ไม่มีแกนนำนักศึกษาเพื่อประสานกับผู้นำชุมชนด้านประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 3. การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษายังมีน้อย 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนมีน้อย 5. บทบาทผู้นำสังคมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีน้อย 6. คณะฯขาดศาสนสถานที่เป็นภาศึเครือข่าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบด้านการส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. นักศึกษามีความตระหนัก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. คณะฯอยู่ในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางชีวภาพ 4. บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 5. คณะฯมีความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่คณะฯเอื้อต่อการอนุรักษ์ 3. มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณในการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมยังมี 2. ขาดการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาความเห็นต่างกันของบุคลากรภายในองค์กร

6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

จุดอ่อน (Weaknesses)	จุดแข็ง (Strengths)
<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริหารประจำคณะขาดการกระจายข้อมูลสู่ภายในหน่วยงาน 2. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 3. ไม่มีการจัดทำแผนสารสนเทศที่ชัดเจน 4. การขาดแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เช่น ความปลอดภัยในและทรัพย์สินของบุคลากร 	<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีบุคลากรเพียงพอและอยู่ในวัยทำงาน มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ 2. หารายได้เข้าสู่คณะได้ 3. บุคลากรมีความพยายามและตั้งใจในการแก้ไขการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะ
<p><u>ด้านประกันคุณภาพการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญ แต่ขาดภาวะผู้นำในการดำเนินการอย่างจริงจัง แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องประกันคุณภาพ และไม่เห็นความสำคัญ 3. ระบบประกันคุณภาพขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ 4. ขาดสำนักงานกลางที่มีความรู้ ความเข้าใจเข้ามาดูแลควบคุมงานประกันคุณภาพ 5. ขาดตัวอย่างที่ดีเรื่องประกันคุณภาพ 6. ขาดระบบสนับสนุน เช่น ขาดคู่มือในการเก็บหลักฐาน การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 7. ขาดการกระจายความรับผิดชอบด้านประกันคุณภาพไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในคณะ และภายในสาขาวิชา 	<p><u>ด้านประกันคุณภาพการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจที่จะทำประกันคุณภาพ
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	<p><u>ด้านบริหารจัดการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดระบบสาธารณูปโภคที่ดี เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ 2. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรประจำปีลดน้อยลง
<p><u>ด้านประกันคุณภาพการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การได้รับโอกาสจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ 	<p><u>ด้านประกันคุณภาพการศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดการประเมินและตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้ช้า 2. การสนับสนุนประสานงานจากกองประกันคุณภาพยังล่าช้า เช่น แบบฟอร์ม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ บัณฑิตที่พึงประสงค์
และนโยบายสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
มาตรการ แผนงาน/โครงการ

(รวมกลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายสภาฯ 6 ด้าน เป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สู่ระดับสากล

เป้าประสงค์ : บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นที่ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรการ 1 เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น

แผนงาน /โครงการ

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการศึกษาต่อ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเพิ่มคุณวุฒิบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ
4. การสนับสนุนการศึกษาต่อ

มาตรการ 2 เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

แผนงาน /โครงการ

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. สร้างระบบและกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใหม่

กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ 1 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สอนมีอาชีพและมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี

แผนงาน /โครงการ

1. เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแก่อาจารย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล และด้านวิชาชีพครู
4. พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร

มาตรการ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับได้รับการฝึกอบรมตามสายงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน /โครงการ

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน

มาตรการ 1 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้ และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี

แผนงาน /โครงการ

1. เพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ

2. ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เพิ่มความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสาร
4. เพิ่มทักษะปฏิบัติให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
5. พัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาสู่การนำไปใช้งานได้จริง

มาตรการ 2 พัฒนาระบบ และกลไกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษา
แผนงาน / โครงการ

1. ส่งเสริม กระตุ้นให้นักศึกษาสืบค้น และใช้ข้อมูลทางวิชาการในระบบสารสนเทศ

กลยุทธ์ 4 สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

มาตรการ 1 พัฒนาระบบและกลไกด้านกิจการนักศึกษา

แผนงาน / โครงการ

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา
3. การพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
4. การปลูกจิตสำนึกและจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษา
5. การพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
6. การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์-
เก่า

กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มาตรการ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

แผนงาน / โครงการ

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา
2. จัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สร้างทักษะทางสังคม จิตสาธารณะ เป็นพลเมืองดี มีคุณค่า
แก่สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นนักปฏิบัติใฝ่รู้ สู้งาน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6. จัดนิทรรศการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา และการสื่อสารระดับสากล
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ 6 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

มาตรการ 1 ปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพ

แผนงาน / โครงการ

1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับสถานศึกษาเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3. ปรับปรุงกระบวนการแนะแนว และคัดเลือกนักศึกษา

มาตรการ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

แผนงาน / โครงการ

1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
2. เพิ่มความรู้ความสามารถพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่

มาตรการ 3 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งให้มีความเป็นเลิศ ปิดหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีจุดอ่อน

แผนงาน / โครงการ

1. การสร้างความเป็นเลิศสำหรับหลักสูตรที่มีความเข้มแข็ง
2. การสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

มาตรการ 4 ส่งเสริมการใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียนตามหลักสูตรให้เกิดประโยชน์และทักษะแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน

แผนงาน / โครงการ

1. ส่งเสริมการใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน

มาตรการ 5 ส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา และจัดระบบการเรียนการสอนให้มีภาคปฏิบัติในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

แผนงาน / โครงการ

1. ความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตด้านสหกิจศึกษา และการฝึกงาน
2. การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

มาตรการ 6 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาผู้ใช้บัณฑิต

แผนงาน / โครงการ

1. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา
2. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา

มาตรการ 7 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แผนงาน / โครงการ

1. การจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มาตรการ 8 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน / โครงการ

1. จัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

มาตรการ 9 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

แผนงาน / โครงการ

1. การทำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

มาตรการ 10 สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

แผนงาน / โครงการ

1. การจัดกิจกรรม/โครงการสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 7 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการและประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ 1 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน / โครงการ

1. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนกลยุทธ์
2. นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6. พัฒนาการจัดหารายได้

มาตรการ 2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อบูรณาการกับงานประจำ

แผนงาน / โครงการ

1. จัดโครงการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดโครงการเพื่อบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานประจำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ 1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย

มาตรการ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

แผนงาน /โครงการ

1. จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
2. จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัย/รองรับบัณฑิตศึกษา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

มาตรการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย

แผนงาน /โครงการ

1. เพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
3. บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและนานาชาติ
6. ส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ 1 บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
มาตรการ พัฒนาระบบ และกลไกการบริการวิชาการ
แผนงาน / โครงการ

1. สร้างความเข้าใจ ภาวะเป็ยบ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ
2. การบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. ศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม
5. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
6. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปลูกจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แก่นักศึกษาและบุคลากร

เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ภูมิปัญญา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรการ 1 พัฒนากลไก ขับเคลื่อน การทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ 2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และขึ้นนำสังคม

แผนงาน/โครงการ

1. จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนา
2. จัดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม / โครงการรายปี
(พ.ศ.2556-2559)

กิจกรรม / โครงการรายปี (พ.ศ.2556 - 2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม สู่ระดับสากล

เป้าประสงค์: บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดผลลัพธ์):

- ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อ คุณภาพบัณฑิต
- ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำตรงสาขา

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น	<p>แผนงาน</p> <p>1. จัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิบุคลากร และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. จัดแผนการศึกษาของบุคลากร</p> <p>2. สร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการศึกษาต่อ</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาที่สนใจ</p> <p>2. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ</p> <p>3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเพิ่มคุณวุฒิบุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ</p> <p>4. การสนับสนุนการศึกษาต่อ</p> <p>1. โครงการทุนการศึกษาบุคลากรภายใน</p> <p>2. โครงการทุนการศึกษาบุคลากรภายนอก</p>	<p>แผนการศึกษาของบุคลากร</p> <p>จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมอย่างน้อย คน/ปี</p> <p>จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมอย่างน้อย คน/ปี</p> <p>จำนวนบุคลากร</p> <p>จำนวนบุคลากร</p> <p>จำนวนบุคลากร</p>	1	1	1	1	-	-	-	-	งานบริหารและวางแผน
		<p>2. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น</p> <p>แผนงาน</p> <p>1. จัดทำแผนการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการจัดทำแผนการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการและการติดตาม</p> <p>2. สร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>2. โครงการจัดอบรมให้ความรู้รายละเอียดการขอผลงานทางวิชาการ</p> <p>3. สร้างระบบและกลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ใหม่</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. จัดทำแผนงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>2. จัดตั้งหน่วยส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการ</p>	<p>แผนการพัฒนาตนเองทางวิชาการ</p> <p>บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนอย่างน้อยคน/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง</p> <p>จำนวนผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>หน่วยส่งเสริม</p>	1	1	1	1	-	-	-	-	งานบริหารและวางแผน
				3	3	3	3	0.6	0.6	0.6	0.6	งานวิชาการและวิจัย
				2	2	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	งานบริหารและวางแผน
				2	2	2	2	1	1	1	1	งานวิชาการและวิจัย
				2	2	2	2	6	6	6	6	งานบริหารและวางแผน
				1	1	1	1	3	3	3	3	งานบริหารและวางแผน
				1	2	2	2	0.1	0.2	0.2	0.2	งานบริหารและวางแผน
				1	1	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02	งานวิชาการและวิจัย
				1	2	2	2	0.08	0.1	0.1	0.1	งานบริหารและวางแผน
				1	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	งานวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง	1.พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สอนมือ --ส.. และมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี	แผนงาน 1. เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการแก่อาจารย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพ 2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 2. สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่อาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายในประเทศ 2. โครงการฝึกอบรมเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในต่างประเทศ 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล และด้านวิชาชีพครู กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลในระดับอุดมศึกษา 4. พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร 1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสายวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย/ปี ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย/ปี ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย/ปี จำนวนของอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย/ปี ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย/ปี	20 10 50 2 100 80	20 10 50 2 100 80	20 10 50 2 100 80	20 10 50 2 100 80	0.1 0.2 1.2 0.5 0.1 0.1	0.1 0.2 1.3 0.5 0.1 0.1	0.1 0.2 1.3 0.5 0.1 0.1	0.1 0.2 1.3 0.5 0.1 0.1	งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน
	2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ทุกระดับได้รับการฝึกอบรมตามสาย งาน ของตนเองอย่างต่อเนื่อง	แผนงาน 1. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรตามสายงาน กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศระยะสั้น 2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในคณะ 3. โครงการอบรมการพัฒนาทีมงานและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 4. โครงการฝึกอบรมด้านห้องปฏิบัติการ	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย/ปี ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย/ปี จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมอย่างน้อย คน/ปี	50 50 ทุกคน 5	50 50 ทุกคน 5	50 50 ทุกคน 5	50 50 ทุกคน 5	0.07 0.07 0.15 0.07	0.07 0.07 0.2 0.07	0.07 0.07 0.2 0.07	0.07 0.07 0.2 0.07	งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน
	3.สร้างความพร้อมบุคลากร สายสนับสนุนในการเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้น	แผนงาน 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของบุคลากรระหว่าง หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในสถาบัน 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรระหว่างสถาบัน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม/ปี จำนวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม/ปี จำนวนครั้งที่เข้าร่วมอบรม/ปี	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	0.02 0.01 0.02	0.02 0.01 0.02	0.02 0.01 0.02	0.02 0.01 0.02	งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ		
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559			
4. สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ	1. พัฒนาระบบและกลไกด้านกิจการ	แผนงาน												
		1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การนักศึกษาให้มีความ												
		กิจกรรม / โครงการ												
		1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม	70	75	80	85	0.01	0.01	0.01	0.01			งานพัฒนานักศึกษา
		2. โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา	จำนวนผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วม	20	25	30	35	0.05	0.05	0.06	0.06			งานพัฒนานักศึกษา
		2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา												
		กิจกรรม / โครงการ												
		1. โครงการพิจารณางบประมาณสโมสรนักศึกษาเพื่อกิจกรรมชมรม	จำนวนกิจกรรมชมรม	15	20	25	30	0.02	0.02	0.04	0.04			งานพัฒนานักศึกษา
		2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม	จำนวนผลงานกิจกรรมนักศึกษา	20	25	30	35	0.04	0.04	0.06	0.06			งานพัฒนานักศึกษา
		3. การพัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต												
		กิจกรรม / โครงการ												
		1. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วม	25	30	30	40	0.06	0.07	0.07	0.07			งานพัฒนานักศึกษา
		2. โครงการให้คำปรึกษาออนไลน์	จำนวนสมาชิก	100	150	200	250	0.03	0.04	0.05	0.06			งานพัฒนานักศึกษา
		4. การปลูกจิตสำนึกและจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษา												
		กิจกรรม / โครงการ												
		1. โครงการวิทย์-ทะเลอาสา	จำนวน นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ	20	20	20	20	0.05	0.05	0.05	0.05			สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
		2. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน(ด้านแปรรูปอาหาร)	จำนวน นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ	30	30	30	30	0.01	0.01	0.01	0.01			สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
		3. โครงการทำดีเพื่อสังคม	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม	80	80	80	85	0.01	0.03	0.05	0.07			งานพัฒนานักศึกษา
		5. การพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า												
		กิจกรรม / โครงการ												
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า	ร้อยละความพึงพอใจ	75	80	80	85	0.03	0.03	0.04	0.04			งานพัฒนานักศึกษา		
2. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้บริการ	80	80	80	80	0.03	0.04	0.05	0.06			งานพัฒนานักศึกษา		
6. การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า														
กิจกรรม / โครงการ														
1. โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า	จำนวนสมาคมศิษย์เก่า	1	-	-	-	0.2	-	-	-			งานพัฒนานักศึกษา		
2. โครงการศิษย์เก่าเสวนา	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	200	200	200	200	0.06	0.06	0.07	0.08			งานพัฒนานักศึกษา		
3. โครงการศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม	75	80	80	85	0.06	0.07	0.08	0.08			งานพัฒนานักศึกษา		
7. การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า														
กิจกรรม / โครงการ														
1. โครงการฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	50	50	80	80	0.06	0.06	0.08	0.08			งานพัฒนานักศึกษา		
2. โครงการอบรมวิชาชีพทางเทคนิคกลางและขนาดย่อมแก่ศิษย์เก่า	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	40	40	60	60	0.06	0.06	0.08	0.08			งานพัฒนานักศึกษา		
3. โครงการอบรมและปฏิบัติการวางแผนเชิงธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับศิษย์เก่า	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	40	40	60	60	0.06	0.06	0.08	0.08			งานพัฒนานักศึกษา		

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ												
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559													
5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	แผนงาน																						
		1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา																						
		กิจกรรม / โครงการ																						
		1. โครงการค่ายพุทธบุตรนักศึกษาใหม่	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	200	200	200	200	0.08	0.08	0.1	0.1												งานพัฒนานักศึกษา	
		2. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	250	250	250	250	0.05	0.05	0.07	0.07												งานพัฒนานักศึกษา	
		3. โครงการธรรมะกับวัยรุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	200	200	200	200	0.07	0.07	0.08	0.08												งานพัฒนานักศึกษา	
		4. โครงการธรรมรงค์แต่งกายถูกระเบียบวินัยสถาบัน	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	300	300	300	300	0.05	0.06	0.07	0.08												งานพัฒนานักศึกษา	
		2. จัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต																						
		กิจกรรม / โครงการ																						
		1. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อกีฬาและนันทนาการ	จำนวนอุปกรณ์ตามประเภทกีฬาและนันทนาการ	15	15	20	20	0.08	0.08	0.1	0.2													งานพัฒนานักศึกษา
		2. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	150	150	160	160	0.4	0.5	0.6	0.6													งานพัฒนานักศึกษา
		3. โครงการเดินวิ่งนิมิตราธอน	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80	85	85	0.1	0.1	0.2	0.2													งานพัฒนานักศึกษา
		4. โครงการฟุตบอล RMUTSV TRANG OPEN	จำนวนทีมที่เข้าร่วม	16	16	24	24	0.1	0.1	0.2	0.2													งานพัฒนานักศึกษา
		5. โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	100	100	150	150	0.05	0.06	0.07	0.08													งานพัฒนานักศึกษา
		3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสีน้ำจืด																						
		กิจกรรม / โครงการ																						
		1. โครงการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	100	100	150	200	0.06	0.06	0.07	0.08													งานพัฒนานักศึกษา
		2. โครงการฟืนป่าชายเลนร่วมกับชุมชน	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	30	30	40	50	0.03	0.04	0.04	0.05													งานพัฒนานักศึกษา
		3. โครงการค่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	60	60	80	100	0.03	0.04	0.05	0.06													งานพัฒนานักศึกษา
		4. โครงการวิทย์-ทะเลอาสา	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	20	20	20	20	0.05	0.05	0.05	0.05													งานพัฒนานักศึกษา
		4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน																						
กิจกรรม / โครงการ																								
1. โครงการฟิสิกส์น้องเรือระบบนิเวศชายฝั่ง	จำนวน นศ. ที่เข้าร่วม	20	20	20	20	0.02	0.02	0.02	0.02													สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล		
2. การพัฒนาทักษะงานช่างอุตสาหกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	40	40	40	40	0.1	0.1	0.15	0.2													สาขาเทคโนโลยี		
3. โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	40	40	40	40	0.02	0.02	0.03	0.03													สาขาเทคโนโลยี		
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข																								
กิจกรรม / โครงการ																								
1. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามทางสมุทรศาสตร์	จำนวน นศ. ที่เข้าร่วม	20	20	20	20	0.01	0.01	0.02	0.02													สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล		
2. โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80	80	80	0.05	0.05	0.05	0.05													สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล		
6. จัดนิทรรศการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี																								
กิจกรรม / โครงการ																								
1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	80	80	85	85	0.3	0.4	0.5	0.55													งานวิชาการและวิจัย		

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
		7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา และการสื่อสารระดับสากล กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2. โครงการเรียนรู้ภาษา กับชาวต่างชาติ 3. โครงการแลกเปลี่ยน เผยแพร่วัฒนธรรมกับต่างประเทศ 4. โครงการค้นหาบัณฑิตนักพูด 5. โครงการได้คามอุดมศึกษา 6. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสากล 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการลานวัฒนธรรม 2. โครงการทำบุญงานประเพณีเดือนสิบ 3. โครงการแห่เทียนพรรษา	ร้อยละของจำนวนค.ที่พัฒนาการทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	50 10 5 80 80 100 4 100 200	50 10 5 80 80 120 4 100 200	50 10 5 85 85 120 4 150 200	50 10 5 85 85 150 4 150 200	0.02 0.3 0.2 0.03 0.03 0.01 0.2 0.03 0.03	0.02 0.3 0.2 0.04 0.04 0.015 0.2 0.03 0.03	0.02 0.3 0.2 0.05 0.05 0.015 0.2 0.04 0.04	0.02 0.3 0.2 0.06 0.06 0.015 0.2 0.05 0.05	สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาศึกษาทั่วไป สาขาศึกษาทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา สาขาศึกษาทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา
6. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	1.ปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพ	แผนงาน 1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษา กิจกรรม / โครงการ 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใหม่ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ติดกับสถานศึกษาเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 2. โครงการที่โรงเรียนแนะนำน้องโรงเรียน 3. ปรับปรุงกระบวนการแนะแนว และคัดเลือกนักศึกษา กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 2. โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ	จำนวนโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนโรงเรียน จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์	1 200 20 100 5	1 200 20 100 5	1 200 20 100 5	1 200 20 100 5	0.06 0.2 0.05 0.2 0.1	0.06 0.2 0.05 0.3 0.2	0.06 0.2 0.05 0.3 0.2	0.06 0.2 0.05 0.5 0.3	สาขาศึกษาทั่วไป งานวิชาการและวิจัย งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา
	2.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่	แผนงาน 1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 1. โครงการก้าวแรกสู่การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย 2. เพิ่มความรู้ความสามารถพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาการ 2. โครงการการใช้ห้องสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1	500 500 500	500 500 500	500 500 500	500 500 500	0.1 0.5 0.1	0.1 0.5 0.1	0.1 0.5 0.1	0.1 0.5 0.1	งานวิชาการและวิจัย สาขาวิทย์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาศึกษาทั่วไป

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
3.พัฒนาหลักสูตรที่เป็นจุดแข็ง ให้มีความเป็นเลิศ ปิดหรือพัฒนา หลักสูตรที่มีจุดอ่อน		แผนงาน 1. การสร้างความเป็นเลิศสำหรับหลักสูตรที่มีความเข้มแข็ง กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2. โครงการเสวนาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง 2. การสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน TQF	จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	1 50 80	1 50 80	2 50 80	6 50 80	0.05 0.05 0.5	0.05 0.05 0.5	0.1 0.05 0.5	0.3 0.05 0.5	งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
		แผนงาน 1. ส่งเสริมการใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการพัฒนาความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 2. โครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน	จำนวนค. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	20 100	20 100	20 100	20 100	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย
		แผนงาน 1. ความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตด้านสหกิจศึกษา และการ กิจกรรม / โครงการ 1. กิจกรรมการฝึกงานภายนอก 2. โครงการอบรมให้ความรู้สหกิจศึกษาแก่นักศึกษา 3. โครงการอบรมให้ความรู้สหกิจศึกษาแก่อาจารย์ 2. การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการดูงานสหกิจศึกษา 2. โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 3. โครงการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	200 20 10 10 10 10	200 50 10 10 20 20	200 100 10 10 30 30	200 100 10 40 40 40	0.2 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5	0.2 0.1 0.05 0.1 0.5 0.5	0.2 0.2 0.05 0.1 0.5 0.5	0.2 0.2 0.05 0.1 0.5 0.5	หน่วยฝึกงาน งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
6.พัฒนาระบบและกลไก การบริหาร หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตร บัณฑิตศึกษา		แผนงาน 1. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	1	1	1	1	0.05	0.05	0.05	0.05	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
		กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษา	จำนวนหลักสูตร	1	1	1	1	0.2	0.2	0.2	0.2	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
		กิจกรรม / โครงการ 2. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา	จำนวนนักศึกษา	10	10	10	10	0.5	0.5	0.5	0.5	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
		กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาในระดับประเทศและนานาชาติ 2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 4. โครงการสนับสนุนเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา	จำนวนหลักสูตร จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	- 5	1 10	1 10	1 10	- 0.1	0.05 0.2	0.05 0.2	0.05 0.2	0.05 0.2
7.ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน		แผนงาน 1. การจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	จำนวนงานวิจัยในชั้นเรียน	2	2	2	2	0.05	0.05	0.05	0.05	สาขาศึกษาทั่วไป/สาขาสิ่งแวดล้อม
8.ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		แผนงาน 1. จัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่สามารถบูรณาการกับการวิจัย	จำนวนรายวิชา	1	1	1	1	0.03	0.03	0.03	0.03	สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
		กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	25	25	25	25	0.03	0.03	0.03	0.03	
		2. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรทางด้านแปรรูปอาหาร	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	25	25	25	25	0.05	0.05	0.05	0.05	
		3. โครงการการแปรรูปพืชพื้นบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. โครงการจัดระบบห้องสมุดนำอ่านแก่ชุมชน	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	60	70	80	80	0.05	0.06	0.08	0.08	
		5. โครงการสื่อสามมิติแนะนำสภาพแวดล้อม มหร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	50	50	50	50	0.05	0.05	0.05	0.05	
6. โครงการระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม											งานพัฒนา/สาขาเทคโนโลยี/สาขาสิ่งแวดล้อม งานพัฒนา/สาขาเทคโนโลยี/สาขาสิ่งแวดล้อม	

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
	9.สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและ ต่างประเทศ	<u>แผนงาน</u> 1. การทำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้ง ภายในและต่างประเทศ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	20	20	20	20	0.2	0.2	0.2	0.2	งานวิชาการและวิจัย
	10.สร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน	<u>แผนงาน</u> 1. การจัดกิจกรรม/โครงการสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายใน มหาวิทยาลัย <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. จัดนิทรรศการทางวิชาการ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	500	500	500	500	0.5	0.5	0.5	0.5	งานวิชาการและวิจัย
8.สนับสนุนและส่งเสริมการ พัฒนาการบริหารจัดการและ ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	1.ส่งเสริมการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	<u>แผนงาน</u> 1. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนกลยุทธ์ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงาน 2. นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุในอาคาร 3. โครงการรับมือกับภัยทางธรรมชาติ 3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนาทีมงาน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย/ปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	30 80 100 100	30 80 100 100	30 80 100 100	30 80 100 100	0.1 0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 0.2 0.2	งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน
			ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย/ปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า คน/ปี	80 1	80 1	80 1	80 1	0.1 0.2	0.1 0.2	0.1 0.2	0.1 0.2	งานบริหารและวางแผน งานบริหารและวางแผน

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี				งบประมาณ (ล้านบาท)				ผู้รับผิดชอบ
				2556	2557	2558	2559	2556	2557	2558	2559	
		4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6. พัฒนาการจัดหารายได้ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการงานฟาร์ม	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวนครั้งที่บุคลากรเข้าร่วมโครงการ คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไม่น้อยกว่า (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ (ของต้นทุนทั้งหมด)	1	1	1	1	-	-	-	-	งานบริหารและวางแผน
				1	1	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02	งานบริหารและวางแผน
				3.51	3.51	3.51	3.51	0.05	0.05	0.05	0.05	งานบริหารและวางแผน
				10	10	10	10	5	6	7	8	งานบริหารและวางแผน
	2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อ บูรณาการกับงานประจำ	<u>แผนงาน</u> 1. จัดโครงการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับผู้บริหาร 2. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร 3. โครงการพัฒนาคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 4. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพประกันคุณภาพ 5. โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ <u>แผนงาน</u> 2. จัดโครงการเพื่อบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษากับ งานประจำ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ 2. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละความพึงพอใจ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ	10	-	-	-	0.02	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				60	60	60	60	0.05	0.05	0.05	0.05	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				20	-	-	-	0.03	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				ร้อยละ 50	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				20	20	20	20	0.03	0.03	0.03	0.03	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				45	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				15	15	15	15	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				1	1	1	1	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
				2	2	2	2	-	-	-	-	หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม / โครงการรายปี (พ.ศ.2556 - 2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ : งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

- ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดผลลัพธ์) :**
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย
 2. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ต่อ อาจารย์ประจำ และนักวิจัย
 3. ร้อยละงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อ ชุมชน สังคม หรือเชิงพาณิชย์
 4. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อท้องถิ่น ต่องานวิจัยทั้งหมด

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559	
1.สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความพร้อม ความเข้มแข็งด้านการวิจัย	สร้างความเข้มแข็ง ด้านการวิจัย	1. จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย	จำนวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางต่อปี	-	1	1	1	1	-	0.2	0.2	0.2	0.2	งานวิชาการและวิจัย
		2. จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัย/รองรับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการจัดสร้างศูนย์เครื่องมือเพื่อการวิจัยและบัณฑิตศึกษา	จำนวนศูนย์	-	1	-	-	-	-	60	40	-	-	งานวิชาการและวิจัย
		3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย กับหน่วยงานทั้งในและ ต่างประเทศ กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ/ 2. โครงการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ	จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	- -	0.3 0.5	0.3 0.5	0.3 0.5	0.3 0.5	งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย
2.ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน งานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และ คุณภาพ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของสังคมทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ	พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ คุณภาพงานวิจัย	1. เพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการต้นกล้านักวิจัย 2. โครงการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่	จำนวนโครงการ/จำนวนข้อเสนอที่ได้รับทุนวิจัย จำนวนอาจารย์ที่ไปเข้าร่วมโครงการ	- -	5 3	5 3	5 3	5 3	- -	0.1 0.1	0.1 0.1	0.1 0.1	0.1 0.1	งานวิชาการและวิจัย งานวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจำปี					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ	
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559		
		2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นนักวิจัยมืออาชีพ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ 2. โครงการพัฒนานักวิจัยเฉพาะทาง 3. โครงการสร้างใจทวิวิจัยจากเครือข่ายชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 3. บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การเรียนการสอน 2. โครงการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการจัดการประชุมวิชาการร่วมกับองค์กรอื่น 2. โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน 5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศ 2. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 3. โครงการเคล็ดลับสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6. ส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมการเปลี่ยนนวัตกรรมงานวิจัยสู่ทรัพย์สินทางปัญญา	จำนวนโครงการ จำนวนนักวิจัย จำนวนโครงการ ร้อยละของโครงการวิจัย ร้อยละของโครงการวิจัย จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวนผู้เข้าอบรม/ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม/ครั้ง	-	1	1	1	1	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
				-	2	2	2	2	2	-	0.5	0.5	0.5	0.5	งานวิชาการและวิจัย
				-	1	1	1	1	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
				-	80	80	80	80	80	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
				-	50	50	50	50	50	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
				-	1	1	1	1	1	-	0.4	0.4	0.4	0.4	งานวิชาการและวิจัย
				-	1	1	1	1	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
				-	10	10	10	10	10	-	0.2	0.2	0.2	0.2	งานวิชาการและวิจัย
				-	5	5	5	5	5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	งานวิชาการและวิจัย
				-	30	30	30	30	30	-	0.2	0.2	0.2	0.2	งานวิชาการและวิจัย
				-	30	30	30	30	30	-	0.08	0.08	0.08	0.08	งานวิชาการและวิจัย

กิจกรรม / โครงการรายปี (พ.ศ.2555 - 2559)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดผลลัพธ์) :

- ร้อยละผู้รับบริการวิชาการ นำความรู้จากการบริการวิชาการไปสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้
- จำนวนความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
- ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559	
บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน	พัฒนาระบบ และกลไกการบริการวิชาการ	1. สร้างความเข้าใจ กฎระเบียบ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ	จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	-	20	-	20	-	-	0.02	-	0.02	-	งานวิชาการและวิจัย
		2. การบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน 2. โครงการอบรมการบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการวิจัย	จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	-	20	20	20	20	-	0.02	0.02	0.02	0.02	งานวิชาการและวิจัย
		3. ศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการเสวนาปัญหาชุมชนเพื่อการบริการทางวิชาการ	จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	-	20	-	20	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	งานวิชาการและวิจัย
		4. ศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริการ <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการเสวนาปัญหาชุมชนเพื่อการบริการทางวิชาการ	จำนวนครั้ง	-	1	1	1	1	-	0.05	0.05	0.05	0.05	งานวิชาการและวิจัย
		4. ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน 2. โครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	-	30	30	30	30	-	0.02	0.02	0.02	0.02	งานวิชาการและวิจัย
			จำนวนข้อมูล	-	2	2	2	2	-	0.05	0.05	0.05	0.05	งานวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559	
		5. ผักอบรมหลักสู่ตระยะสันด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 2. โครงการอบรมการบำบัดและกำจัดของเสียจากชุมชนเบื้องต้น 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในวิสาหกิจชุมชน 4. โครงการวิทยาศาสตร์เยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 5. โครงการส่งเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการประมง 6. โครงการอบรมความรู้ด้านนิเวศวิทยาสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ	จำนวนสิ่งประดิษฐ์ จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้เข้าอบรม	-	30	30	30	30	-	0.03	-	0.03	-	งานวิชาการและวิจัย
		6. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม / โครงการ 1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	จำนวนศูนย์บริการ	-	1	1	1	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานวิชาการและวิจัย
		7. จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ กิจกรรม / โครงการ 1. โครงการรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 2. โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านอาหาร 3. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการขยะทะเล	จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนโครงการ	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	งานวิชาการและวิจัย
				-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	งานวิชาการและวิจัย
				-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	งานวิชาการและวิจัย
				-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	งานวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ			
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559				
	2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม และชั้นนำสังคม	<p>แผนงาน</p> <p>1. จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนา</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมธรรมะแก่เยาวชน</p> <p>2. โครงการสืบสานประเพณี วันสำคัญทางศาสนา</p> <p>3. โครงการทำบุญคุณะฯ</p> <p>2. จัดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้</p> <p>2. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>3. จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการค่ายเยาวชนไทยอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. โครงการประมงร่วมใจชวนลูกหลานแลเล</p> <p>3. โครงการเก็บขยะสากล</p> <p>4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก</p> <p>กิจกรรม / โครงการ</p> <p>1. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนคล</p> <p>2. โครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น</p>	<p>1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใน การทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด</p> <p>2. ร้อยละค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุง ศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อ งบดำเนินงานประจำปี</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม</p> <p>จำนวนเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม</p>	80	85	90	95	98									
				500	200	200	200	200	0.06	0.1	0.1	0.1	0.1	งานพัฒนานักศึกษา			
				-	300	300	300	300		0.1	0.1	0.1	0.1	งานพัฒนานักศึกษา			
				-	300	300	300	300	-	0.05	0.05	0.05	0.05	งานพัฒนานักศึกษา			
				500	400	400	400	400	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	งานพัฒนานักศึกษา			
				-	200	200	200	200	-	0.1	0.06	0.05	0.04	งานพัฒนา/สาขาอุตสาหกรรมอาหาร			
				-	150	150	150	150	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานพัฒนา/สาขาสิ่งแวดล้อม			
				-	100	100	100	100	-	0.1	0.1	0.1	0.1	งานพัฒนา/ทุกสาขา			
				-	150	150	150	150	-	0.02	0.02	0.02	0.02	งานพัฒนา/สาขาสิ่งแวดล้อม			
				-	75	80	85	85	-	0.03	0.05	0.05	0.07	งานพัฒนานักศึกษา			
				-	10	10	15	20	-	0.05	0.05	0.05	0.08	งานพัฒนานักศึกษา			

กลยุทธ์	มาตรการ	แผนงาน กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					งบประมาณ (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ
				2555	2556	2557	2558	2559	2555	2556	2557	2558	2559	
		5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก 1. โครงการหมู่บ้านวิทย์-ประมงอาสา 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <u>กิจกรรม / โครงการ</u> 1. โครงการอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ 2. โครงการรณรงค์สืบสานงานศิลป์ 3. โครงการรู้จักภาษาไทย 4. โครงการประกวดสร้างแอนิเมชันสองและสามมิติด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ - จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม	-	200	250	300	300	-	0.1	0.05	0.05	0.05	งานพัฒนานักศึกษา/ทุกสาขา
			-	-	150	100	150	200	-	0.2	0.2	0.2	0.2	งานพัฒนา/สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
			จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม	-	100	100	100	100	-	0.08	0.08	0.08	0.08	งานพัฒนานักศึกษา
			จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม	-	100	100	100	100	-	0.03	0.03	0.03	0.03	งานพัฒนานักศึกษา
			จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วม	-	50	50	50	50	-	0.05	0.05	0.05	0.05	งานพัฒนา/สาขาเทคโนโลยี